

phung phung

CHƯƠNG TRÌNH 11: Chúa Giêsu chụ u đóng đinh vào thập giá

Chúc bạn và gia đình một ngày mới tràn đầy yêu thương của Chúa. Đừng quên cầu nguyện làm hòa với mọi người nào đó có sự bất bình với bạn hôm nay nhé.

Cha Vâng

Thứ 3: 15/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH 11: Chúa Giêsu chụ u đóng đinh vào thập giá

TIN MỪNG: Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su kêu gọi người bạn đồng hành: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo chia ra mà bắt thăm. (Lc 23:33-34)

SUY NIỆM/SẺ NG: Trùng trùng tiên họ đóng đinh vào chân tay Ngài trên cây thập tự và đóng cây thập tự lên. Ngài bị treo một cách đau đớn trong suốt ba giờ đồng hồ. Đây là một tội ác ghê gớm và sự kiên nhẫn và hy sinh để cho mọi người noi theo. Có lẽ người thu thuế, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII có treo một thập tự chụ u trên trên thập tự của phòng ngủ của ngài. Trùng trùng khi đi ngủ, khi thức dậy họ bắt đầu lúc nào người coi sóc làm ngài thức dậy trong đêm, ngài quỳ gối cầu nguyện trước thập tự đó. Ngài nói "Ôi Thập tự Giá! Đó là dấu chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta." Chúa ơi, nhìn vào thân hình bị đóng đinh của Chúa, thật con không đáng! Làm sao con có thể đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho con? Giờ đây bắt đầu bình tĩnh, đau khổ, mất mát, phiến loạn nào đến với con, con sẽ chấp nhận tất cả.

XÉT MÌNH: Lắng qua 7 mĩi tĩi đĩu sau đây: Kiêu ngĩo, hà tiĩn, dĩm đĩc, hĩn giĩn, mẽ ấn uĩng, ghen ghét, lĩĩi biĩng, tĩi nào bĩn cĩn phĩi đĩng đĩnh nó vào thĩp giá đĩ đĩĩc ĩn tha thĩ. Mĩi bĩn bĩ ra đĩi phĩt, trong thĩnh lĩng hĩy tĩ xét mĩnh và xin ĩn hoấn cĩi trong lĩi nghiĩ, trong cách cĩm nhĩn, và trong hành đĩng cĩa mĩnh.

CƠ U NGUYƠ N VÀ SƠ NG CƠ U NGUYƠ N:

Lĩy Chúa, xĩa Chúa đĩ chĩu đĩng đĩnh thĩn mĩnh vào thĩp giá, đĩ nhĩc nhĩ con rĩng: Hĩy đĩng đĩnh cho nhĩng thĩi hĩ tĩt xĩu vào thĩnh giá Chúa đĩ đĩĩc Ngĩĩi đĩn nhĩn, thĩ tha và chĩa lành. Xin cho con hĩc nĩi Chúa sĩ hy sinh quên mĩnh vì hĩnh phĩc tha nhĩn.

****NHĨ THÁNH THĨN THÚC ĐĨ Y, con quyĩ tĩn bĩ nhĩng tĩi xúc phĩm đĩn thĩn xĩc và linh hĩn, và LUÔN biĩ tĩ bĩ nhĩng ý riĩng mà hĩĩng lòng đĩn nhĩng nhu cĩu cĩa ngĩĩi khĩc, đĩ sĩ hĩĩn đĩĩn mĩi ngĩy cĩa con làm cho gia đĩnh và mĩi trĩĩng sĩng cĩa con thĩm nĩĩm vui và hĩnh phĩc. Amen.***

From: Đĩ Dzĩng
